



ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
โทรศัพท์ 0 7443 4852 (มมขท) E-mail: FL-SRO@bot.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2564

เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล"

ข่าวดี!!! แบงก์ชาติและกรมบังคับคดี ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จนถึง 30 มิ.ย. 64 เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มาก และกว้างขวางยิ่งขึ้น (จากเดิมหมดเขต 14 เม.ย. 64) โดยเป็นการช่วยเหลือผู้มีหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ เหมาะกับใคร ?

ลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้จะต้องเป็นหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ไปจนถึงอยู่ระหว่างบังคับคดียึดทรัพย์ แต่ยังไม่ขายทอดตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยลูกหนี้จะได้ผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นนานสูงสุด 5 ปี และยกดอกเบี้ยที่ค้างให้ หากลูกหนี้จ่ายชำระได้ตามแผน

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ที่ค้างจ่ายติดต่อกัน 3 งวดขึ้นไป แต่ยังไม่ฟ้อง หรือฟ้องแล้วแต่ยังไม่พิพากษา สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 4 - 7% ตามเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้

กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้ที่สถานะยังดี แต่เริ่มรู้สึกฝืดเคือง และได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถขอเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวผ่อนชำระ 4 ปี (48 งวด) โดยดอกเบี้ยถูกลง จาก 16% เหลือ 12% และไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

ทั้งนี้ หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านทาง www.1213.or.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน แบงก์ชาติ โทร 1213



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวสารทางการเงินอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“มาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้หลายพื้นที่กลับมา lock down กันอีกครั้ง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง แบงก์ชาติจึงได้ออก 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการ (เรียกสั้นๆว่า “สินเชื่อฟื้นฟู”) เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงิน พยายามจ้างงาน ให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และ มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ หรือ Asset Warehousing ซึ่งเป็นการพักหนี้ชั่วคราว ให้ลูกหนี้ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มาตรการที่ 1 “สินเชื่อฟื้นฟู” : เปิดโอกาสให้ทั้งลูกหนี้เดิมที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินอยู่แล้ว (ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62) และลูกหนี้รายใหม่ โดยลูกหนี้เดิมขอกู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้รายใหม่ ขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยระยะเวลาสินเชื่อจะอยู่ที่ 5 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี สำหรับ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี และภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ใน 6 เดือนแรก

มาตรการที่ 2 “พักทรัพย์ พักหนี้” : สถาบันการเงินเจ้าหนี้จะรับโอนทรัพย์จากลูกหนี้ มาพักไว้ช่วงหนึ่ง เพื่อตัดชำระหนี้ และจะให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืนสินทรัพย์ดังกล่าว ตามราคาที่ไม่เกินเท่ากับต้นทุนรับโอนบวกกับ carrying cost และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์เพิ่มเติมตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในระหว่างพักทรัพย์ ลูกหนี้มีสิทธิในการเช่าทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบธุรกิจต่อได้ โดยเจ้าหนี้จะต้องนำค่าเช่าที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ ไปหักออกจากราคาซื้อทรัพย์คืนในอนาคต

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษา สามารถสอบถามได้ที่ 0-2283-6112 หรือ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร 1213



ธนาคารแห่งประเทศไทย



สพตวิทย์ ชุดรวมมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

ตอนที่ 1 มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

ตอนที่ 2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

ตอนที่ 3 ทางด่วนแก้หนี้

ตอนที่ 4 คลินิกแก้หนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ภาคธุรกิจ

ตอนที่ 1 มาตรการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)

ตอนที่ 2 มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้



Scan QR Code